

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024, Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn

Ngày 30/01/2024, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn. Tham dự hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Nhật Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND, thành viên UBND và các Phó ban HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh, Chi cục Thống kê khu vực Vĩnh Linh - Cồn Cỏ, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông và các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe dự thảo Chương trình công tác trọng tâm; Chương trình hành động của UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn. Tại hội nghị, sau khi nghe 06 tham luận và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trên cơ sở đó, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì hội nghị kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

I. Về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, huyện Vĩnh Linh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức thời tiết diễn biến bất thường; lãi suất ngân hàng tăng cao những tháng đầu năm, giá nguyên, nhiên, vật liệu thường xuyên biến động đã tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và hầu hết các ngành kinh tế; công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước tình hình đó, tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo kịp thời của Thường trực Huyện ủy, Ban

Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt, toàn diện, linh hoạt, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, chủ động giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo và xử lý đảm bảo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện cơ bản đạt và có phần tăng trưởng so với năm 2022; Tổng quan kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 đã có bước phát triển tích cực, đạt và vượt 21 chỉ tiêu/21 chỉ tiêu KT-XH, QP-AN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện còn một số tồn tại, hạn chế: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt so với dự toán được giao (thu từ đầu giá QSD đất); các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ sản xuất chậm được đổi mới, trong năm phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, nguồn vốn; các dự án du lịch trọng điểm được tỉnh cấp phép trên địa bàn hiện đang tạm dừng, khối lượng thi công không đảm bảo tiến độ cam kết ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được bổ sung nội dung tiêu chí và tăng chỉ tiêu quy định với nhiều chỉ tiêu khó thực hiện; thực hiện giao đất theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh gặp nhiều vướng mắc, công tác rà soát giải quyết đất theo Quyết định 1371/QĐ-UBND của UBND tỉnh chưa được thực hiện dứt điểm; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa tập trung xử lý dứt điểm, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trong xử lý giải quyết dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp; tình trạng xả thải trái pháp luật và thời tiết diễn biến bất thường làm ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng là năm Huyện Vĩnh Linh tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024) và đón nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 là: **“Phát huy truyền thống – Đẩy mạnh thi đua – Tăng tốc, bứt phá”**, với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật

chất, tinh thần của Nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phần đấu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. UBND huyện yêu cầu:

1. Các ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã phát biểu tại hội nghị; tập trung quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 1479-KL/HU ngày 21/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 481/NQ-HĐND ngày 26/01/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024;

Xác định năm 2024 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2020-2025, vì vậy cần nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt hiệu quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực. Ngay từ đầu năm, căn cứ Chương trình hành động, Chương trình công tác trọng tâm của huyện năm 2024 khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của huyện; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, tuyệt đối không để tình trạng “đầu năm thì thành thoi, cuối năm thì chạy nước rút” dẫn đến hiệu quả công việc không cao, thậm chí còn vi phạm pháp luật.

Tập trung xử lý những vướng mắc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Đây là tồn tại của huyện trong những năm qua do đó đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp, xử lý triệt để. Giao Thanh tra huyện kịp thời tham mưu, theo dõi và báo cáo UBND huyện.

Mặc dù có những chuyển biến, tuy nhiên sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phát triển chung của huyện, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục không để tình trạng này xảy ra trong năm 2024. Trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện.

Công tác Cải cách hành chính đã đạt được kết quả cao trong năm 2023, đề nghị phát huy những ưu điểm đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu năm 2024 phải đứng trong Top 2 toàn tỉnh. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND tham mưu, theo dõi, tổng hợp, báo cáo và chịu trách nhiệm.

2. Năm 2024 huyện Vĩnh Linh sẽ diễn ra hai sự kiện trọng đại đó là kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và đón nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở các Kế hoạch đã ban hành đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng của cả nhiệm kỳ do đó đề nghị cả hệ thống chính trị trong toàn huyện cùng chung sức, chung lòng để tổ chức thành công các hoạt động và lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Huyện nông thôn mới tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân và quan khách trong và ngoài tỉnh.

3. Các đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị liên quan, tích cực tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện năm 2024.

4. Công an huyện, BCH Quân sự huyện tiếp tục tham mưu đảm bảo giữ vững QP-AN, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ lớn trong năm 2024, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Tổ chức tốt công tác giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

5. Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của các cấp; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

6. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Phối hợp, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng Nhân dân, đoàn viên, hội viên trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cao điểm chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh; tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới; tham gia xây dựng chính quyền góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.

7. Kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo công tác

quy hoạch tổng thể của huyện trên các lĩnh vực để UBND huyện kịp thời triển khai thực hiện.

II. Về triển khai kế hoạch hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024; đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn một cách thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Có Kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực Tết; kịp thời xử lý, giải quyết tốt các tình huống phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Nghiêm túc trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo huyện biết để chỉ đạo, các phòng ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện uỷ, TT HĐND, UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VP, CV;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Thị Phụng